

โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ บ้านแหลมनाव

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
จัดส่งอาหาร	เอ็นเอทีอาร์ได้มอบอาหารสดและนมผงแก่บ้านแหลมनावหลายครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ	มกราคม – มีนาคม 2548
มอบปลั๊กตัวทดแทน	เราได้นำไก่ไปมอบให้แก่ชาวบ้านแหลมनावจำนวน 120 ตัว สำหรับ 30 ครัวเรือน	มกราคม 2548
ทุนการศึกษาระยะสั้น	ภายหลังเหตุการณ์สึนามิไม่นานนัก เอ็นเอทีอาร์ได้มอบเงินแก่เด็กทุกคนในหมู่บ้านเพื่อซื้อเครื่องแบบ หนังสือเรียน และเครื่องเขียน ฯลฯ	มีนาคม – กรกฎาคม 2548
ซ่อมเรือและมอบเครื่องยนต์เรือทดแทน	เอ็นเอทีอาร์ได้นำไม้จำนวน 166 ท่อน เพื่อมอบให้แก่ชาวแหลมनावเพื่อซ่อมแซมเรือ รวมทั้งยังได้จัดซื้อเครื่องมือไฟฟ้าตามที่ได้รับบริการร้องขอจากชาวชุมชน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม และมอบเครื่องยนต์จำนวน 6 เครื่องสำหรับเรือ	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2548
มอบอุปกรณ์ประมง	เอ็นเอทีอาร์ได้มอบอวนปูและอวนปลาจำนวน 2 ชุดต่อครัวเรือนได้แจกจ่ายให้ชาวชุมชน 24 ครัวเรือน	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2548
เคลียร์บริเวณดินถล่ม	ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากภูเก็ต และกลุ่มอาสาสมัครจากแคลิฟอร์เนีย เราได้ช่วยป้องกันดินบริเวณหลังโรงเรียนไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนถ้ามีเหตุดินถล่มเกิดขึ้น	กุมภาพันธ์ 2548
บริจาคเครื่องปั่นไฟ	เอ็นเอทีอาร์ได้บริจาคเครื่องปั่นไฟแก่ชาวแหลมनाव เพื่อใช้ปั่นไฟหลังจากเหตุการณ์สึนามิ	มีนาคม 2548
สนับสนุนเงินเดือนผู้ช่วยครู	เราสนับสนุนเงินเดือนสำหรับผู้ช่วยครู (กาโสม) เป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อเป็นการช่วยเหลืออาจารย์ที่โรงเรียน เนื่องจากต้องสอนเด็ก 6 ชั้นเรียน จำนวน 28 คน	เมษายน 2548 – เมษายน 2549
มอบเรือรับส่งนักเรียน	เราได้บริจาคเรือหางยาวให้โรงเรียนเพื่อช่วยในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนบนฝั่ง หลังจากนั้น 2 – 3 เดือน เราได้ซ่อมและทาสีเรือ และบริจาคให้แก่หมู่บ้าน	กรกฎาคม 2548 – กุมภาพันธ์ 2549
สนับสนุนการศึกษาสำหรับสตรี	สตรีชาวแหลมनावจำนวน 5 คนได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อ กาโสมและสาลาม๊ะ เวชศาสตร์ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และอีกสามคน อูซา เวชศาสตร์, มุกดา วิจิตร และโรนูน หวานเย็น ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	พฤษภาคม 2548 – มีนาคม 2550
ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคงดำเนินการต่อ)	ในขณะนี้เอ็นเอทีอาร์ได้มีนักเรียนจำนวน 13 คนจากแหลมनावได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะยังคงให้จนกระทั่งปี 2554 สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน พวกเขาจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยันการลงทะเบียน และจดหมายขอบคุณทุกเทอมการศึกษา รวมทั้งต้องมารับการสัมภาษณ์ทุกปี ขณะนี้เราไม่สามารถรับนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้แล้ว	ตุลาคม 2548 - ปัจจุบัน

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
การสอนภาษาอังกฤษ	การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ได้มีขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้ง โดยเน้นในการช่วยสื่อสารกับฝรั่ง	ตุลาคม 2548 – พฤษภาคม 2549
การสนับสนุนงานวันเด็ก	เป็นเวลาสองปีที่เอ็นเอทีอาร์ได้ร่วมและสนับสนุนงานวันเด็ก การแสดง เกม และการฉลองได้จัดและดำเนินการโดยชุมชน มีทั้งความสนุกสนานและเกม	มกราคม 2549 และ มกราคม 2550
การอบรมวิชาชีพ/ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน	โครงการการอบรมวิชาชีพเป็นเวลาเจ็ดเดือน ซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การนำเที่ยว ทักษะทางธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมจากแหลมनावจำนวน 2 คนได้สำเร็จการอบรม - กาโสมและสาลาม๊ะ เวชศาสตร์ ประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้คือ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน	เมษายน – พฤศจิกายน 2549
ที่อาบน้ำสาธารณะ	เป็นโครงการพัฒนาที่นำเสนอโดยคนในชุมชน (กาโสม) หลังจากได้สำรวจความต้องการของชุมชนและพบว่าชุมชนมีบ่อน้ำสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การสร้างที่อาบน้ำช่วยให้สตรีในหมู่บ้านมีพื้นที่ส่วนตัวยังผลให้เกิดการจัดระเบียบให้กับชุมชน	มีนาคม – เมษายน 2550
การจัดการขยะ	เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาจากความต้องการของชุมชน โดยชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะ ได้มีการนำเด็กนักเรียนไปร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่สุราษฎร์ธานี มีการจัดอบรม (ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) และได้สร้างถังคัดแยกขยะไว้ 6 จุดบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน	กุมภาพันธ์ 2550
ข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว ชุมชน	เอ็นเอทีอาร์กำลังจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นคู่มือสำหรับชาวชุมชน เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ และมาตรฐานของบ้านพักโฮมสเตย์	มิถุนายน – พฤษภาคม 2550
หนังสือ อันดามัน...วิถีแห่งชีวิต	โครงการนี้คือการให้คนในชุมชน บริเวณพื้นที่คุระบุรีและสุขสำราญ ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อดีต และปัจจุบันที่พวกเขา กำลังดำเนินชีวิตอยู่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้กาโสม, สาลาม๊ะ และเป้ ได้ร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อสิงหาคม 2548 และหาข้อมูลในบทแหลมनाव	ดำเนินการพิมพ์แล้วเสร็จ มิถุนายน 2550